

สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	ความก้าวหน้าเขตส่งเสริม นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ ม.ค. ๖๑) ๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี ๓๕ ชุมชน (ความก้าวหน้า ๓๕%) ๒. ผังแม่บท EECi (ความก้าวหน้า ๑๐๐%) ๓. แบบอาคารEECi Phase ๑A (ความก้าวหน้า ๓๐%) ๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา EECi (ความก้าวหน้า ๒๕%) ๕. แผนกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูด นักลงทุน หน่วยงาน SMEs และ Startup เข้ามาทำงานในพื้นที่ EECi (ความก้าวหน้า ๒๐%) ข้อเสนอที่ประชุมฯ : ๑. ขอให้ EECi มีเป้าหมายเรื่องการเกษตร ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้มีการติดตามผลที่จะ เกิดขึ้น และให้มีการรายงานผลให้จังหวัด ทราบด้วย ๒. ขอให้มีการทำ Work shop ประชุมเชิง ปฏิบัติการร่วมกับเกษตรกรจังหวัด ท้องเที่ยว และกีฬาจังหวัดและสถาบันการศึกษา ๓. ขอนำเสนอให้มีการพัฒนา วิจัย เพิ่มคุณภาพยางพารา เนื่องจากราคา ยางพารามีราคาตกต่ำและในปัจจุบันเป็น ปัญหาระดับชาติ	ขอความร่วมมือสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ นำข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๒	ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำผังเมืองตามคำสั่ง คสช. ที่ ๔๗/๖๐	<p>ขั้นตอนที่ ๑ อยู่ในระหว่างจัดทำร่าง ซึ่งมีคณะทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสกรศ. ร่วมดำเนินการ ยังไม่ได้ออกมาเป็นส่วนของการประกาศ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ หลังจากคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ให้ความเห็นชอบ สกรศ. จะได้ทำงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งในการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต้องให้แล้วเสร็จใน ๖ เดือน โดยต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคกับการพัฒนา EEC ใน ๗ ระบบหลัก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ระบบสาธารณูปโภค ๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง ๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเป้าหมาย และการอยู่อาศัย ๕) ระบบบริหารจัดการน้ำ ๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย <p>ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อจัดทำแผนผังทั้งสองเสร็จแล้ว (ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว) สกรศ. จะร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนำไปจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุม :</p> <p>พื้นที่ในการจัดทำแผนแม่บท EECi ขอให้สอดคล้องกับ สวทช. และขอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมือง โดยมีหน่วยงาน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ท้องเที่ยว และเกษตรจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมด้วย</p>	มอบหมายสำนักงานจังหวัดไปพิจารณาหาหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ทั้ง ๗ ระบบต่อไป	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน	<p>สรุปประเด็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง และการค้าการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบริมชายฝั่งทะเลตะวันออก (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๒</p> <p>สำรวจออกแบบรายละเอียด และประมาณราคาพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ ๒ (ช่วงอ่าวไข่อ.แก่งจ.ระยอง - สนามบินอู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง) ระยะทางประมาณ ๑๐๒.๐๐ กม. พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถยนต์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ ทางเท้า ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และป้ายจราจร เพื่อยกระดับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รองรับการเดินทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก</p> <p>๒) โครงการพัฒนาถนนเลี่ยงเมือง (ถนนสายงตามร่างผังเมืองรวมเมืองระยอง) จ้างที่ปรึกษางบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และประมาณราคา ระยะทางประมาณ ๒๐.๐๐ กม.</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๑ และขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว</p>	<p>มอบหมายสำนักงานจังหวัดระยองประสานแนวทางหลวงระยอง และแนวทางหลวงชนบทระยอง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนสายหลัก เสนอมาตรการด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรู้ และรับทราบ ว่าในระหว่างการก่อสร้างควรมีมาตรการใดบ้างที่จะป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>สำนักงานจังหวัดระยอง</p>



EEC

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เชื่อมโลก ให้ไทยแลนด์

ศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง